

## บทที่ 5

### สรุปผล อภิปรายผลและข้อเสนอแนะ

การวิจัยเรื่อง ความคิดเห็นของประชาชนต่อการบริหารงานตามอำนาจหน้าที่ของ องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำใส อำเภอจตุรพักตรพิมาน จังหวัดร้อยเอ็ด สามารถสรุปอภิปรายผล และข้อเสนอแนะ ดังนี้

#### วัตถุประสงค์การวิจัย

1. เพื่อศึกษาระดับความคิดเห็นของประชาชนต่อการบริหารงานตามอำนาจหน้าที่ของ องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำใส อำเภอจตุรพักตรพิมาน จังหวัดร้อยเอ็ด
2. เพื่อเปรียบเทียบความคิดเห็นของประชาชนต่อการบริหารงานตามอำนาจหน้าที่ของ องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำใส อำเภอจตุรพักตรพิมาน จังหวัดร้อยเอ็ด ที่มีเพศ อายุ ระดับ การศึกษา แยกต่างหาก
3. เพื่อศึกษาข้อเสนอแนะในการบริหารงานตามอำนาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วน ตำบลน้ำใส อำเภอจตุรพักตรพิมาน จังหวัดร้อยเอ็ด

#### สมมติฐานการวิจัย

1. ความคิดเห็นของประชาชนตำบลน้ำใส ต่อการบริหารงานตามอำนาจหน้าที่ของ องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำใส อยู่ในระดับปานกลาง
2. ประชาชนที่มี เพศ อายุ ระดับการศึกษาที่แตกต่างกันมีความคิดเห็นต่อการ บริหารงานตามอำนาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตำบลน้ำใส อำเภอจตุรพักตรพิมาน จังหวัดร้อยเอ็ด แยกต่างหาก

#### วิธีการดำเนินการวิจัย

1. ประชากร ในการวิจัยครั้งนี้ผู้วิจัยได้กำหนดให้ประชาชนผู้มีสิทธิเลือกตั้งใน องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำใส อำเภอจตุรพักตรพิมาน จังหวัดร้อยเอ็ด จำนวน 3,134 คน

2. กลุ่มตัวอย่าง ผู้วิจัยได้มาจากการสุ่มกลุ่มตัวอย่างจากประชาชนผู้มีสิทธิเลือกตั้งในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำใส อำเภอจตุรพักตรพิมาน จังหวัดร้อยเอ็ด ตามสูตรของยามานะ จำนวน 355 คน โดยผู้วิจัยใช้วิธีการสุ่มตัวอย่างแบบกำหนดโควตา แล้วจึงดำเนินการสุ่มตัวอย่างแบบบังเอิญ โดยจะเลือกสุ่มกลุ่มตัวอย่างจากประชากรที่ได้รับการสุ่มตาม เพศ อายุ และระดับการศึกษา ทั้งหมดรวม 355 คน เป็นเพศชาย จำนวน 178 คน เพศหญิง จำนวน 177 คน อายุ ช่วง 18-30 ปี จำนวน 88 คน 31-40 ปี จำนวน 88 คน 41-50 ปี จำนวน 89 คน 51 ปี ขึ้นไป จำนวน 90 คน การศึกษาระดับประถมศึกษา หรือเทียบเท่า จำนวน 116 คน มัธยมศึกษาหรือเทียบเท่า จำนวน 119 คน และอนุริญญา หรือเทียบเท่าขึ้นไป จำนวน 120 คน

3. เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล เป็นแบบสอบถามมี 1 ฉบับ แบ่งออกเป็น 3 ตอนดังนี้

ตอนที่ 1 เป็นคำถามเกี่ยวกับข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม ประกอบด้วย เพศ อายุ และระดับการศึกษา

ตอนที่ 2 คำถามเกี่ยวกับความคิดเห็นของประชาชนต่อการบริหารงานตามอำนาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตำบลน้ำใส อำเภอจตุรพักตรพิมาน จังหวัดร้อยเอ็ด รวม 8 ด้าน ประกอบด้วย (1) จัดให้มีและบำรุงรักษาทางน้ำและทางบก (2) รักษาความสะอาดของถนน ทางน้ำ ทางเดิน และที่สาธารณะรวมทั้งกำจัดมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล (3) ป้องกันโรคและระงับโรคติดต่อ (4) ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (5) ส่งเสริมการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม (6) ส่งเสริมการพัฒนาสตรี เด็ก เยาวชน ผู้สูงอายุ และผู้พิการ (7) คุ้มครอง ดูแล และบำรุงรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (8) บำรุงรักษาศิลป ประเพณี ประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น และวัฒนธรรมอันดีงามของท้องถิ่น โดยแบ่งระดับของปัญหาเป็นมาตราส่วนประมาณค่าตามแบบของ ลิกอร์ท (Likert) กำหนดตัวเลือกไว้ 5 ระดับ คือ มากที่สุด มาก ปานกลาง น้อย และน้อยที่สุด จำนวน 33 ข้อ

ตอนที่ 3 เป็นแบบสอบถามปลายเปิด ให้ผู้ตอบแบบสอบถามแสดงความคิดเห็นและเสนอแนะแนวทางการแก้ไขปัญหาการบริหารงานองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำใส อำเภอจตุรพักตรพิมาน จังหวัดร้อยเอ็ด

### การวิเคราะห์ข้อมูล

ผู้วิจัยได้นำข้อมูลจากแบบสอบถามที่ได้มาทั้งหมด 355 ชุด โดยนำมาจัดหมวดหมู่ และบันทึกคะแนนแต่ละข้อแต่ละคนในแบบรหัส นำไปวิเคราะห์โดยใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์

ถ้าเรีจรูป สถิติที่ใช้ในการนำเสนอข้อมูล และการวิเคราะห์ข้อมูล รวมทั้งพิสูจน์สมมติฐาน ดังนี้

1. การวิเคราะห์ข้อมูลพื้นฐานทั่วไป บรรยายคุณสมบัติกลุ่มตัวอย่าง ของประชากรขององค์การบริหารส่วนตำบลน้ำใส อำเภอจตุรพักตรพิมาน จังหวัดร้อยเอ็ด สถิติที่ใช้ ได้แก่ ความถี่ ร้อยละ

2. วิเคราะห์ข้อมูลเพื่อตอบวัตถุประสงค์การวิจัย ข้อ 1 เพื่ออธิบายระดับความคิดเห็นของประชาชนต่อการบริหารงานตามอำนาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตำบลน้ำใส อำเภอจตุรพักตรพิมาน จังหวัดร้อยเอ็ด สถิติที่ใช้ ได้แก่ ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน

3. การวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อตอบวัตถุประสงค์ของการวิจัยข้อ 2 ทดสอบเปรียบเทียบความคิดเห็นของประชาชนต่อการบริหารงานตามอำนาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตำบลน้ำใส อำเภอจตุรพักตรพิมาน จังหวัดร้อยเอ็ด ระหว่างเพศใช้  $t$ -test ที่ระดับนัยสำคัญทางสถิติ .05 ส่วนการเปรียบเทียบความคิดเห็นของประชาชนต่อการบริหารงานตามอำนาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตำบลน้ำใส อำเภอจตุรพักตรพิมาน จังหวัดร้อยเอ็ด ระหว่าง อายุ และระดับการศึกษา ใช้การวิเคราะห์แปรปรวนทางเดียว (One-Way ANOVA) กรณีความแตกต่างกันระหว่างค่าเฉลี่ยมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 จะทำการทดสอบรายคู่โดยใช้วิธีของ LSD

4. การวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อตอบวัตถุประสงค์ของการวิจัย ข้อ 3 ประมวลข้อเสนอนេះในการบริหารงานตามอำนาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตำบลน้ำใส อำเภอจตุรพักตรพิมาน จังหวัดร้อยเอ็ด โดยใช้การวิเคราะห์สรุปประเด็นเนื้อหาแล้วแจกแจงความถี่สรุปผลการวิจัย

จากผลการวิจัย ความคิดเห็นของประชาชนต่อการบริหารงานตามอำนาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตำบลน้ำใส อำเภอจตุรพักตรพิมาน จังหวัดร้อยเอ็ด ประมวลผลดังนี้

1. ความคิดเห็นของประชาชนต่อการบริหารงานตามอำนาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตำบลน้ำใส อำเภอจตุรพักตรพิมาน จังหวัดร้อยเอ็ด

จากผลการวิจัยพบว่า ระดับความคิดเห็นของประชาชนต่อการบริหารงานตามอำนาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตำบลน้ำใส อำเภอจตุรพักตรพิมาน จังหวัดร้อยเอ็ด โดยรวมอยู่ในระดับปานกลาง เมื่อจำแนกเป็นรายด้าน พบว่า ระดับความคิดเห็นอยู่ในระดับมาก 2 ด้าน คือ ป้องกันโรคและระงับโรคติดต่อ และ ส่งเสริมการศึกษา ศาสนา และ

วัฒนธรรม ระดับปานกลาง 4 ด้าน โดยเรียงค่าเฉลี่ยระดับความคิดเห็น จากมากไปน้อย คือ บำรุงรักษาศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น และวัฒนธรรมอันดีงามของท้องถิ่น จัดให้มี และบำรุงรักษาทางน้ำและทางบก ส่งเสริมการพัฒนาสตรี เด็ก เยาวชน ผู้สูงอายุ และผู้พิการ คุ้มครอง ดูแล และบำรุงรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และ การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ระดับน้อย คือ รักษาความสะอาดของถนน ทางน้ำ ทางเดิน และที่สาธารณะ รวมทั้งกำจัดมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล

2. ผลการเปรียบเทียบความคิดเห็นของประชาชนต่อการบริหารงานตามอำนาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตำบลน้ำใส อำเภอจตุรพักตรพิมาน จังหวัดร้อยเอ็ด ที่มีเพศ อายุ และ ระดับการศึกษา

2.1 จากการวิจัยพบว่า ความคิดเห็นของประชาชนต่อการบริหารงานตามอำนาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตำบลน้ำใส อำเภอจตุรพักตรพิมาน จังหวัดร้อยเอ็ด ระหว่างเพศชายกับเพศหญิงโดยรวม พบว่า ไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 โดยเพศชาย และเพศหญิง มีความคิดเห็นต่อการบริหารงานตามอำนาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตำบลน้ำใส อำเภอจตุรพักตรพิมาน จังหวัดร้อยเอ็ด ไม่แตกต่างกัน

2.2 ความคิดเห็นของประชาชนต่อการบริหารงานตามอำนาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตำบลน้ำใส อำเภอจตุรพักตรพิมาน จังหวัดร้อยเอ็ด โดยรวมระหว่างอาชีพ ทั้ง 4 กลุ่มอายุ คือ 18-30 ปี 31-40 ปี 41-50 ปี และ 51 ปีขึ้นไป พบว่า อายุที่แตกต่างกันมีความคิดเห็นต่อการบริหารงานตามอำนาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตำบล ไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 และไม่สอดคล้องกับสมมติฐานการวิจัยที่ตั้งไว้ ซึ่งหมายความว่าประชาชนที่มีอายุต่างกัน มีความคิดเห็นต่อการบริหารงานตามอำนาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตำบลน้ำใส อำเภอจตุรพักตรพิมาน จังหวัดร้อยเอ็ด ไม่แตกต่างกัน

2.3 ความคิดเห็นของประชาชนต่อการบริหารงานตามอำนาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตำบลน้ำใส อำเภอจตุรพักตรพิมาน จังหวัดร้อยเอ็ด โดยรวมระหว่างระดับการศึกษาทั้ง 3 ระดับ คือ ประถมศึกษา หรือเทียบเท่า มัธยมศึกษาหรือเทียบเท่า และ อนุปริญญา หรือเทียบเท่าขึ้นไป พบว่า ความคิดเห็นของประชาชนต่อการบริหารงานตามอำนาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตำบลน้ำใส อำเภอจตุรพักตรพิมาน จังหวัดร้อยเอ็ด ไม่มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05

### 3. ผลการวิจัยข้อเสนอแนะของประชาชนในการบริหารงานตามอำนาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตำบลน้ำใส อำเภอจตุรพักตรพิมาน จังหวัดร้อยเอ็ด

จากการวิจัยพบว่า ความคิดเห็นของประชาชนต่อการบริหารงานตามอำนาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตำบลน้ำใส อำเภอจตุรพักตรพิมาน จังหวัดร้อยเอ็ด ประชาชนมีข้อเสนอแนะในการบริหารงานตามอำนาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตำบลน้ำใส อำเภอจตุรพักตรพิมาน จังหวัดร้อยเอ็ด ส่วนใหญ่ คือ องค์การบริหารส่วนตำบลควรให้ความสำคัญในการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมมากขึ้น โดยเน้นที่ชุมชน และภาคประชาชน ในการปฏิบัติงานต่างๆควรให้ประชาชนได้มีการจัดทำประชาวิกรมในตำบลก่อนดำเนินโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลควรแจ้งการดำเนินงานต่างๆ แก่ประชาชนได้ทราบในสื่อต่างๆ และองค์การบริหารส่วนตำบลควรมีการส่งเสริมงานพัฒนาอาชีพ และรายได้ให้มากขึ้น

#### อภิปรายผลการวิจัย

จากผลการวิจัย ความคิดเห็นของประชาชนต่อการบริหารงานตามอำนาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตำบลน้ำใส อำเภอจตุรพักตรพิมาน จังหวัดร้อยเอ็ด ผู้วิจัยได้นำมาอภิปรายผลได้ดังนี้

#### 1. ระดับความคิดเห็นของประชาชนต่อการบริหารงานตามอำนาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตำบลน้ำใส อำเภอจตุรพักตรพิมาน จังหวัดร้อยเอ็ด

ผลการวิจัย พบว่า ความคิดเห็นของประชาชนต่อการบริหารงานตามอำนาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตำบลน้ำใส อำเภอจตุรพักตรพิมาน จังหวัดร้อยเอ็ด โดยรวมอยู่ในระดับปานกลาง จากผลดังกล่าวเป็นไปตามสมมติฐานที่กำหนดไว้ อาจเป็นได้ว่าการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลน้ำใส ได้มีการดำเนินงานตามอำนาจหน้าที่ ที่ได้บัญญัติไว้ความคลุมหายอย่างเต็มที่ แต่ด้วยในการดำเนินงานต่าง ๆ ขององค์การบริหารส่วนตำบลนั้น งบประมาณ และบุคลากรในการปฏิบัติงานมีผลต่อการบริหารงานตามอำนาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตำบลเป็นอย่างมาก จากที่องค์การบริหารส่วนตำบลเห็นหน่วยการปกครองส่วนท้องถิ่นเกิดขึ้นใหม่ งบประมาณที่ทางภาครัฐสนับสนุนมาก็มีจำกัด การที่จะจัดเก็บภาษีก็ได้ในปริมาณน้อย ซึ่งแตกต่างจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่น ๆ ทำให้การบริหารงานในการพัฒนาพื้นที่ดำเนินการในแต่ละปีได้ไม่มากนัก

สอดคล้องกับงานวิจัย เรวัตี สมบัติทอง (2543 : บทคัดย่อ) ได้ทำการวิจัยเรื่องศึกษาความคิดเห็นของสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลที่มีต่อการปฏิบัติงานขององค์การบริหาร

ส่วนตำบลในจังหวัดภูเก็ต ผลการวิจัยพบว่าความคิดเห็นของ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วน ตำบลที่มีต่อการปฏิบัติงานขององค์การบริหารส่วนตำบลในจังหวัดภูเก็ต โดยภาพรวมและราย ด้านอยู่ในระดับปานกลาง

สอดคล้องกับงานวิจัย ประจักษ์ วงศ์ปัญญา (2545 : บทคัดย่อ) ได้ทำวิจัยเรื่องปัจจัย ที่มีความสัมพันธ์ต่อการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบล : กรณีอำเภอพร้าว จังหวัด เชียงใหม่ ผลการวิจัยพบว่า สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล ประเมินผลการดำเนินงาน ขององค์การบริหารส่วนตำบลในเขตอำเภอพร้าว จังหวัดเชียงใหม่ ว่าประชาชนพื้นที่ ประเมินผลการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบล ว่ามีประสิทธิผลอยู่ในระดับปานกลาง การที่สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล มีประสบการณ์ในการร่วมงานกับองค์การบริหาร ส่วนตำบล มาก่อนและได้มีส่วนร่วมในการดำเนินงานกับองค์การบริหารส่วนตำบล รวมทั้ง การที่ประชาชนมีส่วนร่วมในการดำเนินงานกับองค์การบริหารส่วนตำบล มีความสัมพันธ์ต่อ ประสิทธิภาพการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบล สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล มีความรู้เกี่ยวกับโครงสร้างหน้าที่และบทบาทขององค์การบริหารส่วนตำบล อยู่ในระดับดี ส่วนประชาชนมีความรู้ดังกล่าวในระดับปานกลาง

2. ผลการวิจัยเปรียบเทียบความคิดเห็นของประชาชนต่อการบริหารงานตามอำนาจ หน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตำบลน้ำใส อำเภอจตุรพักตรพิมาน จังหวัดร้อยเอ็ด ที่มีเพศ อายุ และ ระดับการศึกษา ผลการวิจัยพบว่า

2.1 ประชาชนที่มีเพศต่างกัน มีความคิดเห็นของประชาชนต่อการบริหารงานตาม อำนาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตำบลน้ำใส อำเภอจตุรพักตรพิมาน จังหวัดร้อยเอ็ด พบว่าไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 โดยเพศชาย และเพศหญิง มีความ คิดเห็นต่อการบริหารงานตามอำนาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตำบลน้ำใส อำเภอจตุร พักตรพิมาน จังหวัดร้อยเอ็ด ไม่แตกต่างกัน ซึ่งไม่สอดคล้องกับสมมติฐานที่ตั้งไว้ อาจเป็นได้ ว่า การบริหารงานขององค์การบริหารส่วนตำบล ได้มีการดำเนินการ โดยอยู่บนพื้นฐานของความ เท่าเทียมกัน ไม่แบ่งเพศ จะเห็นได้จากการดำเนินกิจกรรมต่าง ๆ เช่น การเสนอโครงการพัฒนา ขององค์การบริหารส่วนตำบล การส่งเสริมอาชีพของประชาชน การจัดกิจกรรมในงาน ประเพณีสำคัญ เพศชายและเพศหญิงได้เข้าร่วมกิจกรรมในการดำเนินงานอย่างเท่าเทียมกัน จึง ทำให้ความคิดเห็นของประชาชนต่อการบริหารงานตามอำนาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วน ตำบลน้ำใส ไม่แตกต่างกัน

สอดคล้องกับงานวิจัย จักรภัทร ชวีร์คำ (2550 : บทคัดย่อ) ได้ทำการวิจัยเรื่อง ความคิดเห็นของประชาชนต่อการปฏิบัติงานตามหลักธรรมาภิบาล ขององค์การบริหารส่วนตำบลในเขตอำเภอพยุหะคีรี จังหวัดมหาสารคาม พบว่า เพศ และอายุ ที่แตกต่างกัน มีความคิดเห็นต่อการปฏิบัติงานตามหลักธรรมาภิบาล ขององค์การบริหารส่วนตำบลไม่ต่างกัน

2.2 ประชาชนที่มีอายุต่างกัน มีความคิดเห็นของประชาชนต่อการบริหารงานตามอำนาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตำบลน้ำใส อำเภอจตุรพักตรพิมาน จังหวัดร้อยเอ็ด โดยรวมระหว่างอายุ ทั้ง 4 กลุ่มอายุ คือ 18-30 ปี 31-40 ปี 41-50 ปี และ 51 ปีขึ้นไป พบว่า อายุที่แตกต่างกันมีความคิดเห็นต่อการบริหารงานตามอำนาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตำบลไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 และไม่สอดคล้องกับสมมติฐานการวิจัยที่ตั้งไว้ ซึ่งหมายความว่าประชาชนที่มีอายุต่างกัน มีความคิดเห็นต่อการบริหารงานตามอำนาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตำบลน้ำใส อำเภอจตุรพักตรพิมาน จังหวัดร้อยเอ็ด ไม่แตกต่างกัน อาจจะเป็นได้ว่าในการบริหารงานขององค์การบริหารส่วนตำบลน้ำใส ได้มีการบริหารงานตามอำนาจหน้าที่โดยให้ความสำคัญกับประชาชนในทุกกลุ่มอายุอย่างเท่าเทียมกัน ซึ่งในการบริหารงานในหน้าที่ องค์การบริหารส่วนตำบลนั้นมีส่วนที่ต้องได้ร่วมประสานการดำเนินงานในเรื่องต่าง ๆ เช่น การส่งเสริมอาชีพ การพัฒนามากกลุ่มเยาวชน การส่งเสริมสวัสดิการชุมชน และเรื่องอื่น ๆ อีกมากมาย แต่องค์การบริหารส่วนตำบลก็ได้ให้ความสำคัญในการดำเนินงานกับทุกกลุ่มอายุอย่างทั่วถึงจึงทำให้ประชาชนมีความคิดเห็นไม่แตกต่างกันในการบริหารส่วนตำบล

สอดคล้องกับงานวิจัย ทวีศักดิ์ ปัทมา (2550 : บทคัดย่อ) ได้ทำการวิจัยเรื่อง ความคิดเห็นของสมาชิกองค์การบริหารส่วนตำบลต่อการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลในเขตอำเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม พบว่า อายุ ระดับการศึกษา และประสบการณ์เห็นสมาชิกองค์การบริหารส่วนตำบล แตกต่างกันอย่างไม่มีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05

สอดคล้องกับงานวิจัย จักรภัทร ชวีร์คำ (2550 : บทคัดย่อ) ได้ทำการวิจัยเรื่อง ความคิดเห็นของประชาชนต่อการปฏิบัติงานตามหลักธรรมาภิบาล ขององค์การบริหารส่วนตำบลในเขตอำเภอพยุหะคีรี จังหวัดมหาสารคาม พบว่า เพศ และอายุ ที่แตกต่างกัน มีความคิดเห็นต่อการปฏิบัติงานตามหลักธรรมาภิบาล ขององค์การบริหารส่วนตำบลไม่ต่างกัน

2.3 ประชาชนที่มีระดับการศึกษาต่างกัน มีความคิดเห็นของประชาชนต่อการบริหารงานตามอำนาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตำบลน้ำใส อำเภอจตุรพักตรพิมาน จังหวัดร้อยเอ็ด โดยรวมระหว่างระดับการศึกษาทั้ง 3 ระดับ คือ ประถมศึกษา หรือเทียบเท่า

มัธยมศึกษาหรือเทียบเท่า และอนุปริญญา หรือเทียบเท่าขึ้นไป ไม่มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ซึ่งไม่สอดคล้องกับสมมติฐานที่ตั้งไว้ อาจเป็นได้ว่า องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำใส ได้มีการบริหารงานตามอำนาจหน้าที่ ที่ได้ระบุไว้ตามกฎหมาย โดยให้ความสำคัญกับประชาชนในทุกกลุ่มระดับการศึกษา โดยจะเห็นได้ เช่น การจัดกิจกรรมงานประเพณี หรือโครงการพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบล การจัดทำประชาคมตำบล ได้มีการประชาสัมพันธ์และส่งเสริมให้ประชาชนทุกระดับการศึกษามาร่วมดำเนินงาน โดยตลอด จึงมีความคิดเห็นไม่แตกต่างกัน

สอดคล้องกับงานวิจัย เรวดี สมบัติทอง (2543 : บทคัดย่อ) ได้ทำการวิจัยเรื่องศึกษาความคิดเห็นของสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลที่มีต่อการปฏิบัติงานขององค์การบริหารส่วนตำบลในจังหวัดภูเก็ต พบว่าความคิดเห็นของสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลที่มีต่อการปฏิบัติงานขององค์การบริหารส่วนตำบลในจังหวัดภูเก็ต ที่มีวุฒิการศึกษาต่างกันมีความคิดเห็น โดยภาพรวมและรายได้ไม่แตกต่างกัน

สอดคล้องกับงานวิจัย จักรภัทร ขาวีแก้ว (2550 : บทคัดย่อ) ได้ทำการวิจัยเรื่องความคิดเห็นของประชาชนต่อการปฏิบัติงานตามหลักธรรมาภิบาล ขององค์การบริหารส่วนตำบลในเขตอำเภอพัทลุงมูมิพิสัย จังหวัดมหาสารคาม พบว่า ระดับการศึกษาที่แตกต่างกัน มีความคิดเห็นต่อการปฏิบัติงานตามหลักธรรมาภิบาล ขององค์การบริหารส่วนตำบลโดยรวมไม่พบแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05

## ข้อเสนอแนะ

### 1. ข้อเสนอแนะในการนำไปใช้

ในการวิจัยเรื่องความคิดเห็นของประชาชนต่อการบริหารงานตามอำนาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตำบลน้ำใส อำเภอจตุรพักตรพิมาน จังหวัดร้อยเอ็ด ทำให้ผู้วิจัยได้ข้อมูลเสนอแนะบางประการอันอาจเป็นประโยชน์ ดังนี้

1.1 องค์การบริหารส่วนตำบลไม่ควรเน้นหนักการดำเนินงานด้วยใดด้านหนึ่ง

1.2 การบริหารงานขององค์การบริหารส่วนตำบลควรมีการปรับปรุงในส่วนของการรักษาความสะอาดของถนน ทางน้ำ คูคลอง คือ เมื่อมีการก่อสร้างถนนเพื่อการคมนาคมแก่ประชาชนแล้วก็ควรมีการทำร่องระบายน้ำ เพื่อรักษาความสะอาดของถนน หรือมีการกำจัดวัชพืชในทางน้ำ



1.3 องค์การบริหารส่วนตำบลควรให้ความสำคัญในการบริหารจัดการในความ  
สะอาดภายในตำบล มีการกำจัดขยะ และสิ่งปฏิกูลที่ถูกต้อง ออกข้อบัญญัติในการควบคุมใน  
เรื่อง ความสะอาด

## 2. ข้อเสนอแนะในการทำวิจัยครั้งต่อไป

2.1 ควรมีการวิจัยเกี่ยวกับการมีส่วนร่วมของประชาชนในการบริหารจัดการขยะ  
ขององค์การบริหารส่วนตำบล ในเขตอำเภอศุภรัตศรีพนม จังหวัดร้อยเอ็ด

2.2 ควรมีการวิจัยเกี่ยวกับความคิดเห็นของประชาชนต่อการบริหารงานหลัก  
ธรรมาภิบาล ขององค์การบริหารส่วนตำบล ในเขตจังหวัดร้อยเอ็ด

2.3 ควรมีการวิจัยการมีส่วนร่วมของประชาชนของประชาชนในการจัดทำ  
แผนพัฒนาตำบลสามปี ขององค์การบริหารส่วนตำบลในเขตจังหวัดร้อยเอ็ด



มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม  
RAJABHAT MAHASARAKHAM UNIVERSITY